

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานใหญ่ “119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” โชว์ผลงานเด่นและนวัตกรรม การเกษตร มุ่งสร้างโอกาสไทยให้เป็นคลังอาหารของโลก

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจะจัดงานแสดงนิทรรศการ 119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 119 ปี ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 119 ปี ทางด้านนวัตกรรม การเกษตรต่าง ๆ

นายธีระ กล่าวว่า การจัด นิทรรศการในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียม โชว์ ผลงานเด่นและ นวัตกรรมอันเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งได้จากการค้นคว้าและวิจัยนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ปฏิบัติ และนำไปใช้ ซึ่งนวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้มาจากการต่อยอดองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูป สินค้าเกษตรที่มาจากภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดจากคน รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งในชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้และดัดแปลงให้เหมาะสมสอดคล้อง กับวัฒนธรรมประเพณี สภาพพื้นที่และทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

“ในปีที่ 119 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้าวสู่การพัฒนาและวิวัฒนาการในด้าน เกษตรกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกร โดยกระบวนการทั้งหมดล้วนแต่ เป็น “นวัตกรรม” และด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย วันนี้ ประเทศไทยจึงเป็นครัวของโลก และเป็นคลังอาหารของ พลโลก ซึ่งถือเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พยายามผลักดันให้การผลิต สินค้าเกษตร และอาหาร ของประเทศ มีคุณภาพ ที่ดีและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ สากล ซึ่งในวันนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นทองของสินค้าเกษตรไทย พืชเศรษฐกิจและสินค้าเกษตรหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน ประมง และปศุสัตว์ มีราคาสูงขึ้นและสามารถส่งออกได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิต ได้ในราคาที่ดี และมีรายได้มากขึ้น”

งาน 119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีการ จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบทันสมัยเสมือนจริง ถ่ายทอดความรู้ผ่านฐานองค์ความรู้ทั้ง 9 ฐาน ได้แก่ เกษตร ไทยได้พระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย นำเกษตรกรรมไทยยั่งยืน นวัตกรรมโครงสร้าง พื้นฐาน นวัตกรรมงานวิจัยด้านการเกษตร สินค้าเกษตรไทยยิ่งใหญ่ในเวทีโลก มหกรรมสวนสัตว์ แสนสนุก นวัตกรรมพันธุ์ปลา นวัตกรรมในฟาร์มตัวอย่าง และมหกรรมงานบันเทิง ผู้สนใจสามารถเข้าฟรีได้ตลอดงาน